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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 55 

ของ 

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี  26  เมษายน 2560   ณ หอ้งก่ิงเพชร โรงแรมเอเชีย  เลขท่ี 296 ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขต

ราชเทว ี กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ประชุมทั้งหมดจาํนวน 104 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้ 

24,367,331 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 76.1479 (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ วนัท่ี 15 มีนาคม 2560 บริษทัฯ มีผูถื้อหุน้

ทั้งหมด 971 คน  ถือหุน้รวมทั้งส้ินจาํนวน 32,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ในการประชุมคร้ังน้ีมี

คณะกรรมการบริษทัและผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม 17  ท่าน ดงัน้ี คือ 
         1. นายอมร เตชะหรูวจิิตร                   รองประธานกรรมการ 

2. นายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร       กรรมการผูจ้ดัการ 

3. นางพรพรรณ ตนัอริยกลุ       กรรมการรองผูจ้ดัการ 
4. นายสุวฒัน์ ดุสิตโรจนวงศ ์       กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสมบติั ผูพิ้พฒัน์หิรัญกลุ       กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 

                                                              ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นายปิยะวฒุ เสนาภู่พิทกัษ ์       กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ  

7. ดร.โชติมา  พวัศิริ        กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

8. นางสุวมิล เตชะหรูวจิิตร       กรรมการ 

9. นายสุรพล  เตชะหรูวจิิตร       ตวัแทนของบริษทัยอ่ย(บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) 
10. นายธนา  วงศแ์สงนาค                 ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัยอ่ย (บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) 
11.  นางสาวสุดารัตน์  วศินุวฒันากิจ    เลขานุการบริษทั 
12. นางสาวสมศรี  ตั้งทตัพงศธร        ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
13. นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ                ผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
14. นางสาวหงษห์ยก วบูิลชาติ  ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

      15. นางสาวสาริศา  อิสรภกัดี       ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
         16. นางสาวพรภินนัท ์สญัชาตเจตน์กลุ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
         17. นายกฤษฎางค ์ นุตจรัส                   ท่ีปรึกษากฎหมาย                                                                                                                                     

 

ทั้งน้ี นายอมร เตชะหรูวจิิตร รองประธานกรรมการ ไดก้ล่าวแนะนาํ กรรมการทุกท่าน ท่ีเขา้ร่วมประชุม กรรมการจาก

บริษทัยอ่ย (บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี) ผูส้อบบญัชีของบริษทั  และท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงทาํหนา้ท่ี ดูแลการประชุมเป็นพยาน การ

ออกเสียงลงมติในท่ีประชุมใหเ้รียบร้อยและโปร่งใส หลงัจากนั้นแลว้ นายอมร  เตชะหรูวจิิตร  รองประธานกรรมการ ในฐานะ

ประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเม่ือเวลา  15.10  น.  
ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม  ประธานท่ีประชุมมอบให้ นางสาวสุดารัตน์ วิศนุวฒันากิจ

เลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงวธีิออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยนบัคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึง

เสียง  
2. การมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ บริษทัจะยดึถือการลงมติในหนงัสือมอบฉนัทะ เห็นดว้ย/ไม่เห็นดว้ย/งดออกเสียงเป็น

สาํคญั กรณีท่ีไม่มีการระบุการออกเสียงจะถือวา่ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงแทนผูถื้อหุน้ทุกประการ 
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3. เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น หาก

ไม่มีผูใ้ดไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรืองดออกเสียง จะถือว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ แต่หากมีผูไ้ม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผูถื้อหุน้แสดงความเห็น

ลงในบตัรลงคะแนนซ่ึงบริษทัไดม้อบให้กบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน และโปรดส่งบตัรลงคะแนนให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไปทาํการรวมคะแนนเพ่ือหกัออกจากคะแนนเสียงของผูเ้ขา้ประชุมทั้งหมด  
4. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เขา้มาแลว้ ประสงคอ์อกนอกหอ้งประชุม กรุณาส่งมอบใบออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆพร้อม

ลงลายมือช่ือและผลออกเสียง ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั  
5. กรณีท่ีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถาม หรือ ให้ความเห็น ในวาระใด กรุณาแจง้ช่ือนามสกลุ เพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัไดบ้นัทึกการจดัทาํรายงานการประชุมไดถู้กตอ้ง 
               ทั้ งน้ี ในระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และเฉพาะในระเบียบวาระท่ี 5 เป็นวาระเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้นวธีิการออกเสียงลงคะแนน หรือเสนอเป็นอยา่งอ่ืน ประธานจึงตกลงให้การ

ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปตามท่ีแถลงขา้งตน้ จากนั้นไดเ้ร่ิมการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่ 54 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  : การประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 54 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี  21 เมษายน 2559 โดยมีการจดัทาํ

รายงานการประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   และ

กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้  โดยมีสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว   ส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 54 ซ่ึงกรรมการเห็นว่า ไดมี้การ

บนัทึกรายงานไวอ้ยา่งถูกตอ้งใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 

                    ประธานท่ีประชุมเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 54 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 21  เมษายน 2559 ซ่ึงไดมี้การ

จดัส่งไปใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้   ใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

                    ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแกไ้ข  เพ่ิมเติม รายงานการประชุมดงักล่าว 

                   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 117 คน จาํนวนหุน้ 25,389,214 หุน้  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 54 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอจาํนวน 25,389,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้ประชุม ไม่เห็นดว้ย 0 
เสียง  งดออกเสียง 0 เสียง   

 

วาระที ่2.   พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ของคณะกรรมการ 

                 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี ท่ีไดจ้ดัส่งให้

ผู ้ ถือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2)  

                  ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ซ่ึงสรุปผลการดาํเนินงานของ

บริษทั และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2559  เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

                ประธานท่ีประชุมมอบใหน้ายสุรพงษ ์เตชะหรูวจิิตร กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ รายงานผลการดาํเนินการ

ในปี 2559 ท่ีผ่านมาในปี 2559 น้ี  บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน มาจากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี 

1,281.70  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 83.02 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.08  แบ่งเป็น รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรม 661.37 ลา้นบาท ลดลง 

91.66 ลา้นบาท  และรายไดจ้ากธุรกิจให้เช่าพ้ืนท่ี 620.33 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 8.64 ลา้นบาท  โดยสรุป คือ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกาํไร

สุทธิจากการดาํเนินการ  6.16 ลา้นบาท  
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               นอกจากน้ี ในปลายปี 2559 บริษทัยื่นเร่ืองเขา้ร่วม“โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ 

“CAC” กบัสมาคมสถาบนักรรมการบริษทัไทย”  ซ่ึงอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา โดยท่ี บริษทัไดร้ณรงค์ส่ือสารให้บริษทัยอ่ย  

รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีทาํธุรกรรมต่างๆ ร่วมกบับริษทั ไดรั้บทราบและปฏิบติัตามนโยบายฯ เรียบร้อยแลว้     

               อีกหน่ึงเร่ืองก็คือ บริษทัยงัคงดาํเนินการโครงการ  “ Green ASIA Hotel ”  ท่ียึดหลกัธุรกิจเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   ดูแล

การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั ของทั้งตวับริษทัเอง  และร่วมกิจกรรมกบัชุมชนใกลเ้คียง เพ่ือความผาสุกและความยัง่ยืนของธุรกิจ

ท่องเท่ียว ของประเทศไทย และของประชาคมโลก 

                ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัยอ่ย คาดวา่ในปี 2560 จะร่วมกนัเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร การจดัการ ในธุรกิจ

ของกลุ่มให้ดียิ่งข้ึน  พร้อมกบัคาํนึงถึงความเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  อยา่งไรก็ตาม ทุกส่ิงจะสาํเร็จไดต้อ้งอาศยัความ

ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัชั้น  ลูกคา้ผูมี้อุปการคุณ และท่ีสุดคือผูถื้อหุน้ทุกท่าน  

หลงัจากนั้นแลว้ ประธานท่ีประชุมมอบใหคุ้ณสุรพล เตชะหรูวจิิตร กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

(มหาชน) เจา้ของโครงการศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต, โครงการ The Hub, AA-Town Apartment, Glendale Shopping Mall 

สหรัฐอเมริกา  นาํเสนอแผนการปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจของศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต จากเดิมศูนยไ์อที ในช่วงปี 2559 และต่อไปใน

ปี  2560 มีดงัน้ี 

1. การปรับปรุงชั้นใตดิ้น เป็นโซนร้านอาหารทั้งชั้น ท่ีศูนยก์ารคา้เซียร์ ซ่ึงเดิมเป็นร้านขายอุปกรณ์ไอที ขนาดใหญ่ เช่น 

ร้านอมร ยา้ยไปอยูท่ี่ชั้น 4  ปัจจุบนัพ้ืนท่ีเช่าน้ีปรับเป็นร้านอาหารใหญ่และยอ่ยทั้งชั้น เช่น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

ค่าเช่า ซ่ึงบริษทัไดร้ายไดม้ากข้ึน 10-15% 

2. การปรับปรุงชั้น G เดิมขายอุปกรณ์ไอทีส่วนใหญ่ ปรับเป็นสินคา้ประเภทอ่ืนเพ่ิมข้ึนและลดสดัส่วนการขายอุปกรณ์ 

ไอทีลง และไดเ้จรจาสาขาธนาคารต่าง ๆ ท่ีตั้งท่ีชั้น G  ไปอยูช่ั้น 4  

3. พ้ืนท่ี ชั้น 2-3 คงขายคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์เช่นเดิม 

4. การปรับปรุงชั้น 4 เป็นส่วนบริการ  เช่น ธนาคาร สินเช่ือบุคคล โรงเรียนกวดวชิา ร้านอมรศูนยซ่์อมคอมพิวเตอร์ใหญ่ 

5. พ้ืนท่ี ชั้น 5 เป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ประมาณ  11,500 ตร.เมตร แบ่งเป็น 2 ส่วน ท่ีคือส่วนท่ีหน่ึง เป็นห้องประชุมขนาด

ใหญ่ 2,700 ตร.เมตร ช่ือ Diamond Hall ส่วนท่ีสอง เป็นพ้ืนท่ีจดันิทรรศการเป็น Exhibition Area พ้ืนท่ี 8,800 ตร.

เมตร  เพ่ิงเปิดใชง้าน โดยไดป้รับปรุงดว้ยประมาณ 50-80 ลา้นบาท เพ่ิงเสร็จส้ินในเดือนท่ีแลว้ พ้ืนท่ีน้ีรองรับงาน

ประชุม งานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ขนาดใหญ่ได ้ 

6. นอกจากการปรับปรุงในแต่ละชั้นแลว้ ยงัมีแผนงานปรับปรุงหนา้อาคาร โดยใชง้บประมาณจาํนวน 25 ลา้นบาท ตาม

ภาพท่ีนาํเสนอในการประชุม 

ศูนยก์ารคา้ส่ง The Hub เป็นส่วนขยายของเซียร์ รังสิต ท่ีขายสินคา้ประเภทเส้ือผา้ ของใชป้ระจาํวนั ทั้งคา้ส่งและคา้ปลีก มี

ราคาค่าเช่าถูกกว่าฝ่ังเซียร์ มีปัญหาว่าลูกคา้มกัจะเขา้ทางอาคารเซียร์มากกว่าเขา้ เดอะฮบั ทาํให้ลูกคา้น้อย ทั้ งๆ ท่ีสินคา้มีความ

หลากหลายน่าซ้ือ  จึงแกปั้ญหาปรับปรุงทาํทางเดิน สวยงาม มีหลงัคา สะดวก ในการเขา้ถึงเดอะฮบั  และทางศูนยช่์วยร้านคา้ทาํ

โปรโมชัน่ในสินคา้นั้น ๆ จดัข้ึนท่ีบริเวณในอาคารเซียร์ให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงร้านคา้ท่ีเดอะฮบัมากข้ึน อยา่งไรก็ดี แมลู้กคา้ยงัไม่

เขา้มาก  แต่ผลประกอบการในภาพรวมยงัสามารถชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียได ้

AA-Town Apartment   มีจาํนวน 1 อาคาร ห้องพกั 130 ห้อง มีอตัราการเขา้พกัตลอดปี 2559 ท่ี 96% ราคาค่าเช่าเฉล่ีย

ประมาณ 5,000 บาทต่อห้อง กาํลงัพิจารณาเปรียบเทียบการสร้างอาคารหอพกัเพ่ิมข้ึนอีก หรือการจดัพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นลานจอดรถ

ของศูนย ์ ซ่ึงปัจจุบนัมีปัญหาท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
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                โครงการ Glendale Shopping Mall  ตั้งอยู่บนถนน Glendale, California , Los Angeles สหรัฐอเมริกา ขนาดพ้ืนท่ี 2 ไร่ 

หรือ 0.8 เอเคอร์ ปัจจุบนัราคาประเมินข้ึนไป 20-25 เปอร์เซ็นตแ์ลว้ ขณะท่ีอตัราแลกเปล่ียนตอนท่ีซ้ือเท่ากบั 30 บาท เทียบกบัอตัรา

แลกเปล่ียนปัจจุบนัท่ีอยูท่ี่ 34 บาท เท่ากบัทาํกาํไรไดส้องทาง จากกาํไรอตัราแลกเปล่ียนและกาํไรจากทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  ใน

การ realised exchange rate น้ี มาจากเงินกู้ท่ีได้จากธนาคารในประเทศ (ธนาคารธนชาต) ปรับเป็น Stand by L/C และได้ติดต่อ

สถาบนัการเงินท่ีสหรัฐอเมริกา Wells Fargo Bank  และไดรั้บอนุมติัวงเงินกูแ้ลว้ รอเวลาท่ีจะเบิกเงินกู ้ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงตาม

อตัราแลกเปล่ียนข้ึนลงท่ีเหมาะสมอยู ่ มีรายไดจ้ากค่าเช่าเดือนละ 1.3-1.5  ลา้นบาท ผลตอบแทนการลงทุนสามารถจ่ายเงินตน้และ

ดอกเบ้ียไดส้บาย  ในปีท่ีผา่นมามีผูเ้ช่าครบกาํหนดสญัญาเช่าหลายราย และพ้ืนท่ีเช่าท่ีครบกาํหนดมีการต่อสญัญาเช่าในผูเ้ช่ารายใหม่  

ทาํให้อตัราเช่าพ้ืนท่ีเท่ากับ 100% เช่าเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงการอนุมติัเง่ือนไขการเช่า การจดัการสาธารณูปโภค จดัการแบบโดยเรา และ 

บริหารจัดการโดยบริษัท CBM (Central Business Management) เป็นผูจ้ ัดการคอยดูแลการเก็บค่าเช่า ความสะอาดและความ

ปลอดภยัใหแ้ก่ลูกคา้ผูเ้ช่าใหเ้รา   

             นอกจากน้ีในปลายปี 2559 บริษทัเซียร์ฯ เพ่ิมโครงการศูนยก์ารคา้และโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ พ้ืนท่ีโครงการ 2-2-93.3 ไร่ 

เดิมช่ือโรงแรมนิวมิตรภาพ ใกลต้ลาดวโรรส(ประมาณ 200 เมตร) ตั้งบนถนนราชวงษ ์ตาํบลชา้งม่อย อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

เป็นอาคารพาณิชย ์24 ห้อง และอาคารโรงแรม 100 ห้อง ราคาซ้ือสุทธิ 147.4 ลา้นบาท โดยมีราคาประเมินทรัพยสิ์นมูลค่า 237.2 

ลา้นบาท มีโครงการปรับปรุงเป็นโรงแรมและพลาซ่า ใจกลางเมือง มีทางเขา้ออกสะดวกหลายทาง ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งเขียนแบบ รอ

การปรับปรุง คาดวา่จะเปิดบริการโรงแรมประมาณส้ินปี 2560 และเปิด Mini Plaza เป็นทางการในเดือนเมษายน ปี 2561 มีเป้าหมาย

ลูกคา้คนไทย นักท่องเท่ียวทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลางรถตูห้รือรถสองแถวท่ีพานักท่องเท่ียวข้ึนลงดอยต่าง ๆ ท่ีมาซ้ือของท่ี

ตลาดวโรรสก่อนกลบั   

             หลงัจากนั้นแลว้ ประธานท่ีประชุมสอบถามท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมรึไม่ 

นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลศิกุล ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามเร่ืองการลงทุนในการซ้ือทรัพยสิ์นท่ีเชียงใหม่น้ีมีผลตอบแทนการลงทุนเท่าใด มีการ

บนัทึกรับรู้รายไดอ้ยา่งไร  
นายสุรพลฯ ช้ีแจงว่า  เน่ืองจากทรัพยสิ์นน้ีเพ่ิงโอนมาไม่ก่ีเดือนน้ีเอง  บริษทัมีการบนัทึกในตน้ทุนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าเท่านั้น  ทั้งน้ี

กรอบการลงทุนต่อน้ีไปเป็นเงิน 80-100 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือรวมทั้งหมดแลว้ เป็นเงินลงทุนประมาณ 250-280 ลา้นบาท  คาดวา่หากเปิด

ดาํเนินการแลว้   จะสามารถให้ผลประกอบการประมาณ 200 ลา้นบาท น่าจะมีผลตอบแทนการลงทุนท่ี 10-12 เปอร์เซ็นตต์่อปี  ซ่ึง

เป็นตวัเลขมาตรฐานท่ีน่าจะได ้ นอกจากน้ีมีผลประโยชน์จากมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจะสูงข้ึนในอนาคต อีกทั้งในอนาคตอาจจะระดมทุน

โดยจดัตั้งกองทุนอสงัหาริมทรัพยก็์ได ้ซ่ึงจะพิจารณาต่อไป 
คุณสุพัฒน์ พรหมสะอาด ผู้ถือหุ้น เสนอเห็นดว้ยท่ีไปลงทุนท่ีเชียงใหม่ ขนาดวา่สถานทูตองักฤษ ไปซ้ือท่ีดินท่ีเชียงใหม่เหมือนกนั 

และ เสนอความเห็นส่วนตวัวา่ธนาคารในศูนยก์ารคา้น่าจะเหมาะท่ีจะตั้งในทาํเลท่ีผูเ้ขา้ใชบ้ริการไดส้ะดวก ซ่ึงคุณสุรพลช้ีแจงวา่ฝ่าย

การตลาดไดพิ้จารณาเหมือนกนัและสรุปเป็นดงัน้ีแลว้ 
คุณฤทธิชัย  หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น ตอ้งการทราบประมาณการรายไดแ้ละกาํไรจากห้องพกัและพลาซ่า ในโครงการเชียงใหม่ เป็น

เท่าไหร่  บริษทัมีแผนการใชพ้ื้นท่ีเป็นห้องสัมมนา เพ่ือให้เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากพลาซ่า หรือไม่  และ ขอทราบเร่ืองรายไดโ้รงแรม

ของเราในปี 2559 ท่ีลดลง  และกาํไรขั้นตน้ลดลงจากปีก่อน ขณะท่ีตวัเลขรายไดจ้ากธุรกิจการท่องเท่ียวของประเทศโดยรวมสูงข้ึน 

นกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศสูงข้ึน ขอใหอ้ธิบายดว้ย 
คุณสุพัฒน์ พรหมสะอาด ผู้ถือหุ้น เสริมวา่ในเร่ืองการท่องเท่ียวมีรายไดเ้ขา้ประเทศในปีน้ีมากข้ึน แต่รายไดโ้รงแรมของเราลดลง 

นั้น พอจะเขา้ใจในสถานการณ์ ขณะน้ี มีซัพพลาย(โรงแรมเล็ก)ในตลาดจาํนวนมาก  แต่เสนอวา่ โรงแรมของเราเปิดมาหลายปี ทั้ง

เอเชียพทัยา หรือ เอเชียแอร์พอร์ท น่าจะเลยจุดคุม้ทุน Break-even แลว้ ในช่วงปีน้ีน่าจะใชร้าคาขายหอ้งใหถู้กลง เท่าไหร่ก็ขาย จะดี

หรือไม่ 
                  ประธานท่ีประชุมมอบให้คุณสุรพงษ ์เตชะหรูวิจิตร กรรมการผูจ้ดัการช้ีแจงในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายไดข้องโรงแรมในปีน้ี

ลดลง วา่ตามท่ีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวสูงข้ึน มีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาในประเทศสูงกวา่ปีก่อน  นกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้

มาในประเทศไทยจาํนวน  32.5  ลา้นคน เพิ่มข้ึนจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 9 โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีจาํนวนมากข้ึนจากปี
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ก่อนโตข้ึนปีละ 25-30% ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา  โดยท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของโรงแรมเอเชีย คือ ลูกคา้ชาวจีนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

โรงแรมเอเชียในสดัส่วน 21-22%  ขณะท่ีประเทศมีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเขามาประเทศไทยโตถึง 30%  นอกจากน้ีมีลูกคา้เป้าหมายอีก

กลุ่มท่ีสาํคญัคือลูกคา้คนไทยท่ีมาพกัโรงแรมและมาสมัมนาดว้ย    เป็นทราบกนัดีวา่ตั้งแต่วนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ส้ินพระชนม์ รัฐบาลได้ประกาศงดจัดงานเล้ียงสัมมนา เพ่ือถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน งาน

ประชุมสมัมนา จดัเล้ียง ท่ีรับไวไ้ดย้กเลิกหรือเล่ือนออกมาหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต ์จนถึงเดือนมีนาคม 2560 จึงเขา้สู่ภาวะปกติ   ทาํ

ให้ไตรมาสสุดทา้ยของปี  รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ทั้งห้องพกั งามสัมมนา งานจดัเล้ียงหายไปเลย แมก้ระทัง่รายได้

จากห้องอาหารลดลงดว้ย    ส่วนท่ีโรงแรมเอเชียพทัยายิ่งหนักข้ึน ทั้งโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท โรงแรมเอเชีย ชะอาํ กลุ่มลูกคา้งาน

สมัมนา จดัเล้ียง ก็หายไปมากเช่นกนั  จากรายไดข้องโรงแรมเอเชียกรุงเทพในปีน้ีตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ 45 ลา้นบาท มาจากรายไดท่ี้หายไป

ในไตรมาสสุดทา้ย 30 ลา้นบาท ทั้งท่ีรายไดส้ามไตรมาสแรกของปีใกลเ้คียงกบัปีก่อน  น่ีคือ คาํตอบท่ีวา่ทาํไมผลประกอบการของ

เราลดลง ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเขา้มามากข้ึน  นอกจากน้ีข่าวท่ีขณะน้ีมีโรงแรมเล็ก ๆ ท่ีผิดกฎหมายเกิดข้ึนจาํนวนมาก ทั้งน้ี

เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเขา้มามาก  ทาํให้เกิดการแข่งขนัสูง  และสาํหรับคาํแนะนาํของท่านผูถื้อหุ้น ท่ีให้ขายทุกราคานั้น 

ทางฝ่ายบริหารไดป้รับกลยทุธ์การขายตลอดอยูแ่ลว้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง เช่นการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยี มีการขายออนไลน์ แนวโนม้การขายเปล่ียนไปจากเดิมท่ีลูกคา้มกัจองล่วงหนา้ 4-6 เดือน ปัจจุบนัจองล่วงหนา้เพียง 

15-30 วนั  ทีมขายมาปรับกลยทุธ์การขายวา่ช่วงไหนจะใชก้ลยทุธ์แบบไหน ดงันั้น ท่ีเสนอขายทุกราคา คงไม่สามารถทาํได ้อีกทั้ง

เรามีคู่คา้ท่ีไดต้กลงเง่ือนไขราคาไวแ้ลว้  

 สาํหรับคาํถามเร่ืองการลงทุนของโครงการโรงแรมท่ีเชียงใหม่เป็นอยา่งไร  นายสุรพลฯ ผูช้ี้แจงวา่เน่ืองจากเพ่ิงซ้ือท่ีดินไว ้

2-3 เดือนเท่านั้น การจดัทาํประมาณการจึงเป็นการคาดการณ์เบ้ืองตน้ โดยช้ีแจงวา่ เงินลงทุนจะใชป้ระมาณ 280 ลา้นบาท ขณะน้ี

การออกแบบยงัไม่น่ิง  ทาํให้การประมาณตน้ทุนจากการปรับปรุงและทรัพยสิ์นท่ีใช้ไปไม่ชดัเจน  หากให้ประมาณขณะน้ี เช่น 

จาํนวนห้องพกั 80 ห้อง ได้ตน้ทุนต่อห้องเฉล่ียห้องละ 3 ลา้นบาท ซ่ึงไม่เกินค่าเฉล่ียในท้องตลาด  และส่วนพลาซ่าขนาดพ้ืนท่ี 

3,000-4,000 ตร.เมตร ไดค้่าเช่าต่อตร.เมตร 600 บาทต่อตร.เมตร ขณะท่ีตน้ทุนท่ีประมาณทั้งหมด 280 ลา้นบาท  หากธุรกิจโรงแรม

หรือส่วนพลาซ่าสาํเร็จตามเป้า ก็ทาํให้คุม้ทุนแลว้  โดยรวมข้ึนกบัวา่เราจะสามารถควบคุมตน้ทุนไดดี้เพียงใด คงตอ้งใชเ้วลาอีกสัก

ระยะจะไดต้วัเลขท่ีแน่นอน 

นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามรายไดเ้งินปันผลท่ีรับจากบริษทัเซียร์ฯ จากหนา้ 97 ของรายงานประจาํปี  ปีท่ีแลว้รับ 

81.92 ลา้นบาท ปีน้ีรับ 53.35 ลา้นบาท  จ่ายนอ้ยลง เพราะอะไร 
นางสาวสมศรี ตั้งทัตพงศธร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า เป็นเพราะทางบริษทัเซียร์ ฯ มีผลประกอบการในปี 2559

เพ่ิมข้ึน แต่มีกาํไรสุทธิลดลง เน่ืองจาก ปี 2559  มีค่าใชจ่้าย คือค่าเส่ือมราคาตดับญัชีเตม็ปี ขณะท่ีปีท่ีแลว้ ค่าเส่ือมราคาตดัเพียงคร่ึง

ปี ซ่ึงมาจากเดอะฮบัเพ่ิงเปิดดาํเนินการกลางปี 2558 และนายสุรพลฯ เพ่ิมเติมว่าในปี 2559 บริษทัเซียร์ มีการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีหลายจุด ทาํให้มีค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง และค่าเส่ือมราคามาก ทาํให้ผลประกอบการมีกาํไรสุทธิลดลง และส่งผลให้

จ่ายเงินปันผลลดลง 
                   หลงัจากนั้นแลว้ ท่ีประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2559 ท่ีผา่นมา 
 

วาระที ่3.  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ประจาํปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
     ข้อเทจ็จริงและเหตุผล :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและ

บญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั งบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบทางการเงินอ่ืนๆ ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  และผา่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้   โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ ้

ถือหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 2)  

ความเห็นคณะกรรมการ :  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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ประธานท่ีประชุมมอบใหน้างสาวสมศรี ตั้งทตัพงศธร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบ

การเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย ตามท่ีไดจ้ดัส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ สาํหรับผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัประจาํปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558  

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2559   จากงบการเงินรวม ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2558 2559 2558 

รายไดจ้ากกิจการโรงแรม 661.37 753.03 355.36 385.47 

รายไดจ้ากค่าเช่าและคา่บริการ 620.33 611.69 - - 

     รวมรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,281.70 1,364.72 355.36 385.47 

กาํไรขั้นตน้ 359.52 444.98 107.25 137.18 

รายไดอ่ื้น 82.74 88.69 111.68 138.29 

โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2.56) 209.36 (0.06) 211.10 

กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได ้ 134.84 440.87 93.88 360.84 

กาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่) 3.53 290.68 45.45 294.87 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.11 9.08 1.42 9.21 

ฐานะการเงนิ     

สินทรัพยร์วม 9,158.20 9,113.72 3,433.70 3,324.26 

หน้ีสินรวม 3,624.96 3,638.41 1,403.15 1,398.02 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 5,533.24 5,475.31 2,030.55 1,926.24 
                      

                    บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมจาก 2 ธุรกิจ ในปี 2559 เท่ากบั 1,281.70 ลา้นบาท ปี 2558 เท่ากบั 1,364.72 ลา้นบาท 

ปีน้ีรายไดร้วมลดลง 83 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.08 กาํไรขั้นตน้ 359.52 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 28% สามารถแบ่ง

ตามประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

                    รายไดจ้ากธุรกิจโรงแรมทั้ง 4 แห่ง (โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โรงแรมเอเชียพทัยา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท และโรงแรม

เอเชียชะอาํ) รายไดร้วม 661.37 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 91.6 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.2%  มีกาํไรขั้นตน้จากธุรกิจโรงแรม 

195 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 29%   

     รายไดจ้ากธุรกิจค่าเช่าและบริการ ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต (บริษทัเซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน)) ในปี 2559 เท่ากบั 

620.33 ลา้นบาท   เทียบกบัปี 2558 ท่ีมีรายได ้611.69 ลา้นบาท  รายไดค้่าเช่าบริการเพ่ิมข้ึน 8.6 ลา้นบาท  มีกาํไรขั้นตน้ 164 ลา้น

บาท และอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 26%  

  บริษทัมีกาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ปี 2559 เท่ากบั 134.84 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 306 ลา้นบาท  กาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2559 เท่ากบั 6.16 ลา้นบาท  ปี 2558 กาํไรสุทธิเท่ากบั 295.27 ลา้นบาท  เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัมีรายการโอนกลบัหน้ี

สงสยัจะสูญโอนกลบัจาํนวน 209.36 ลา้นบาท  

กาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ ของปี 2559 เท่ากบั 3.52 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ปีน้ีเท่ากบั  0.11 บาทต่อหุน้  

                     ด้านฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย จากงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2559  เทยีบกบั 31 

ธันวาคม 2558   

ด้านสินทรัพย์ บริษทัมีสินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 9,158.20 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558  ปีน้ีสินทรัพยร์วม

เพ่ิมข้ึน 44.47 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลงจากปีก่อน 21.4 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนรวมเพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อน 65.84 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากเงินมดัจาํค่าซ้ือทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 24 ลา้นบาท และรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีปรับ

เพ่ิมข้ึน   
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ด้านหนีสิ้น บริษทัหน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2559 เท่ากบั 3,624.96 ลา้นบาท ปี 2559 หน้ีสินรวมลดลง 13.45 ลา้นบาท 

แบ่งเป็น หน้ีสินหมุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 95.33 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน 146 ลา้นบาท และรายการเงินกูย้มืสถาบนั

การเงินระยะสั้นลดลง 35.85 ลา้นบาท  ส่วนหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลง 108 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยชาํระเงินตน้

ใหแ้ก่สถาบนัการเงิน  

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 5,533.24 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2558  เท่ากบั 5,475.31 ลา้นบาท 

ส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เท่ากบั 57.93 ลา้นบาท 

รายงานผลประกอบการ  ประจาํปี 2559  แยกเป็นรายบริษัท  
บริษัท เอเชียโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) –โรงแรมเอเชีย ราชเทว ีรายไดจ้ากการประกอบการ 355.35 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 30 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 8  กาํไรขั้นตน้ 107.25 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้ 30%  ผลประกอบการมีกาํไรสุทธิ  45.45 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปีก่อน 249.42 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2558 บริษทัมีรายการโอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญโอนกลบัจาํนวน 211.10 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ

ต่อหุน้เท่ากบั  1.42 บาท 

บริษัท เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั  - โรงแรมเอเชียพทัยา  รายไดจ้ากการประกอบการ 104.86 ลา้นบาท  ลดลงจากปีก่อน 34.87 ลา้น

บาท  กาํไรขั้นตน้ 9.31 ลา้นบาท  มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  13.99 ลา้นบาท   
บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั  - โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต และโรงแรมเอเชียชะอาํ 

มีรายไดจ้ากการประกอบการรวม 2 แห่ง เท่ากบั 210.27 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 25.87 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11 กาํไรขั้นตน้ 

14.71 ลา้นบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 25.43 ลา้นบาท  แยกเป็นแต่ละโรงแรม คือ 

              โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท รังสิต รายไดจ้ากการประกอบการ 167 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 21.5 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11  

กาํไรขั้นตน้ 29 ลา้นบาท ผลประกอบการขาดทุนสุทธิ  5.4 ลา้นบาท  
              โรงแรมเอเชียชะอาํ รายไดจ้ากการประกอบการ 43 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9  ผล

ประกอบการขาดทุน 19.9 ลา้นบาท  

               ทั้งน้ี โรงแรมทั้งส่ีแห่งมีอตัราการเขา้พกัแฉล่ียในปี 2559 ท่ี 55.57%  ขณะท่ีในปี 2558 มีอตัราการเขา้พกัเฉล่ียท่ี 66.22% 

อตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย ปี 2559 ทั้ง 4 โรงแรม เท่ากบั 1,286 บาท ของปี 2558 เท่ากบั 1,254 บาท  

บริษัท เซียร์พร็อพเพอร์ตี ้ จาํกดั (มหาชน) รายไดจ้ากการประกอบการ 679.68 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 8.76 ลา้นบาท มีกาํไร

ขั้นตน้ 229.87 ลา้นบาท อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 34% ผลประกอบการกาํไรสุทธิ  54.20 ลา้นบาท กาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.24 บาท   

                หลงัจากผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินไดร้ายงานผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินจากงบการเงิน ทั้ งงบการเงินของ

บริษทัและงบการเงินรวมแลว้  
นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบังบการเงิน 3 ขอ้ ดงัน้ี 
1. งบแสดงฐานะการเงิน หนา้ 94 ช่องงบการเงินรวม ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีระบุวา่ ”ปรับปรุงใหม่” คือรายการอะไร 
2. งบการเงินหนา้ 94 ช่องวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ท่ีระบุ”จดัประเภทใหม่”  คือรายการอะไร หมายความวา่อยา่งไร 
3. งบการเงิน หนา้ 102 ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  รายการ ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 116 ลา้น    

บาท ท่ีเกิดในปี 2558 คือรายการอะไร ขอคาํอธิบาย 
นายธนา วงศ์แสงนาค ช้ีแจงตอบคาํถามแรก รายการปรับปรุงใหม่ในหน้า 94  จากหมายเหตุขอ้ 14 หน้า 126  บริษทัยอ่ยคือ บจก.

เอเชียพทัยาโฮเตล็ ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบัญชี ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ การปรับปรุงใหม่น้ี  การตีราคาอาคารทรัพยสิ์นฯ เป็นของบริษทัเอเชียพทัยาฯ 

ซ่ึงถึงรอบครบกาํหนดทุก 5 ปี ตอ้งมีการตีราคาทรัพยสิ์นใหม่ ซ่ึงทาํใหมู้ลค่าท่ีดินเพ่ิมข้ึน เพ่ิมมูลค่าจาํนวน 666 ลา้นบาท จากมีการ

ประเมินราคาในปลายปีเดือน ธนัวาคม 2558 เป็นการตีทั้งท่ีดินและอาคารโดยวธีิ  Replacement cost และท่ีดินใชร้าคาเทียบเคียง

ราคาตลาด ทาํให้ปี 2558 ปรับเพ่ิมข้ึน 700 กวา่ลา้นบาท  ต่อมา ปี 2559 บริษทัเอเชียกรุงเทพ ถึงรอบท่ีกาํหนดตีราคาทรัพยสิ์นใหม่

เช่นกนั เห็นวา่ ของเอเชียพทัยาใชเ้ทียบวิธี Income Approach ทาํให้มูลค่าหายไป 100 กวา่ลา้นบาท จึงปรับการตีราคาไม่ให้เกิน 
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Income Approach จึงบนัทึกเป็นรายการผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 116 ลา้นบาท    ซ่ึงกระทบสินทรัพยแ์ละ

ส่วนเกินทุนมิไดส่้งผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนแต่อยา่งใด 
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามเงินมดัจาํซ้ือทรัพยสิ์นสปาโฮเต็ลฯ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 24 ลา้นบาท เป็นเงินของ

บริษทัเอเชียฯ หรือบริษทัเซียร์ซ้ือ 
นายสุรพลฯ ตอบวา่ เป็นเงินของบริษทัเซียร์ฯ 
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกลุ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามการเปล่ียนแปลงในส่วนเกินจากการตีราคาอาคารเพ่ิมในปี 2559  หนา้ 98 จาํนวน 

151.83 ลา้นบาท คืออะไร 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี ช้ีแจง เป็นการตีราคาทรัพยสิ์น-ท่ีดิน ของเอเชียโฮเต็ล กรุงเทพ ของปี 2559 หน้า 98  เพ่ิม

จาํนวน 151.83 ลา้นบาท ซ่ึงครบรอบ 5 ปี ท่ีกาํหนดประเมินทุก 5 ปี เช่นกนั  โดยคาํนวณผลกระทบทางภาษี 20% ดว้ย 

                    ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมอ่ืนใดเก่ียวกบังบการเงินอีกหรือไม่  

                    หลงัจากนั้นแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามอีก ประธานท่ีประชุมเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินตามท่ีได้

รายงานขา้งตน้   

                   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 139 คน จาํนวนหุน้ 25,396,784 หุน้  
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั เอเชียโฮเตล็ จาํกดั 

(มหาชน) และงบการเงินรวมบริษทัยอ่ย เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จาํนวน 25,396,784 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้ประชุม   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง   

 

วาระที ่4.   พจิารณาจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559  และจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48-49 กาํหนดให้ท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจะตอ้งพิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร โดยตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น

ทุนสาํรอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  และ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  บริษทัจะจ่ายเงินปัน

ผลไม่นอ้ยกวา่ 60% ของกาํไรสุทธิของบริษทั หลงัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายแลว้  จากงบการเงินเฉพาะของบริษทั 

เอเชียโฮเต็ล จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏวา่ บริษทัมีกาํไรสุทธิประจาํปี 45.45 ลา้น

บาท  ซ่ึงมาจากผลการดาํเนินงานกิจการโรงแรมของบริษทั และเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย    

                              ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผล เพราะบริษทัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

เน่ืองจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยไดรั้บยกเวน้ภาษี  และบริษทัยงัมีขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 รอบบญัชีมาหักเป็น

รายจ่ายทางภาษีได.้ 

               ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรจดัสรรจากกาํไรของผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559  ใหมี้การจดัสรรกาํไร ดงัน้ี 

1. เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 เป็นเงิน 2.27 ลา้นบาท  

2. จ่ายเงินปันผล หุน้ละ 0.85 บาท เป็นเงินปันผล 27.20 ลา้นบาท สาํหรับหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมด 32 ลา้นหุน้ 

โดยกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ี กาํหนดวนัสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 

Date) วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225  ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ วนัท่ี 5 

พฤษภาคม 2560  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั จ่ายเงินปันผลประจาํปี  2559  โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ 

3 ปี ดงัน้ี 
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ผลการดาํเนินงานและเงนิปันผล ปี  2559 ปี  2558 ปี 2557 

กาํไรสุทธิ  (ลา้นบาท) 45.45 294.87 116.96 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 32 32 32 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.85 4.25 3.25 

  -จ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 1  (บาทต่อหุน้) - 2.25 2.00 

  -จ่ายเงินปันผลคร้ังท่ี 2  (บาทต่อหุน้) 0.85 2.00 1.25 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 27.20 136.0 104.00 

อตัราเงินปันผลจ่าย 62.99 48.60 93.60 

  

 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2559 และจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายขา้งตน้น้ี 

ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 139 คน จาํนวนหุน้ 25,396,784 หุน้  

ประธานท่ีประชุมสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้ใดเห็นเป็นอ่ืน 

     ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบและไม่มีผูใ้ดซกัถาม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.85 บาท 

สาํหรับหุน้สามญั 32 ลา้นหุน้ เป็นเงินปันผลจ่าย 27.20 ลา้นบาท ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  และจดัสรรเงินทุนสาํรองตาม

กฎหมาย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอมา ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จาํนวน  25,396,784 เสียง คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้ประชุม   ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง   
 

วาระที ่5.      พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :     เน่ืองจากพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18 กาํหนดให้

กรรมการออกจากตาํแหน่งในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง เป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรือส่วนท่ีใกลท่ี้สุดกับ

จาํนวนหน่ึงในสาม และกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มาใหม่ได ้   บริษทัมีกรรมการ

ทั้งหมด 8 ท่าน ในปี 2558  มีกรรมการออกตามวาระ 3 ท่าน และในปี 2559 มีกรรมการออก 3 ท่าน จึงมีกรรมการท่ี

ออกตามวาระในการประชุมสามญัประจาํปีคร้ังน้ีไดแ้ก่ กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดมีจาํนวน 2 ท่าน คือ 

                           1)  นายปิยะวฒุ   เสนาภู่พิทกัษ ์          กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 

                           2)  นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ              กรรมการบริหาร 

          คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีจะเสนอผูถื้อหุ้นเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

เหมาะสมผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ เพ่ือคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 แต่ปรากฎว่าเม่ือพน้กาํหนดเวลาดังกล่าวแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลเขา้มา ดังนั้ น 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเวน้ นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ์ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพิจารณา

แลว้  จึงไดเ้สนอช่ือผูเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน  2 ท่าน คือ  

                           1)  นายปิยะวฒุ   เสนาภู่พิทกัษ ์           

                           2)  นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ               

                     จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  พร้อมประวติักรรมการท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือ(ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 3) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียเห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน   เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริหารต่อไปอีกวาระหน่ึง ดว้ยเห็นวา่กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ธุรกิจโรงแรม  เป็น
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ผูน้าํมีวิสัยทศัน์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม สามารถปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงัเป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั 
                    

 

 ในวาระน้ี กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 2 ท่าน ไดอ้อกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว  ประธานท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุม

วา่ เน่ืองจากวาระน้ีขอใหมี้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามหลกัการดูแลกิจการท่ีดี  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านลงมติ

เป็นรายบุคคล   

ก่อนท่ีจะมีการออกเสียงลงคะแนน นายองอาจ ทองพิทกัษส์กลุ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และทาํ

หนา้ท่ีอาสาพิทกัษสิ์ทธิ   ขอถามท่านประธานเก่ียวกบัเร่ืองกรรมการอิสระ 2  ขอ้ คือ 

1. จุดเด่นท่ีสําคัญของผูไ้ด้รับการเสนอช่ือในเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระในคร้ังน้ีคือ เร่ืองใด ท่ีจะเป็นจุด

เช่ือมโยงใหเ้ป็นไปตามทิศทางหรือกลยทุธ์ของบริษทัท่ีวางไว ้

2. คณะกรรมการเคยมีการหารือกรรมการอิสระท่ีปฏิบติังานเกิน 9 ปีหรือไม่ ใหค้งไวมี้ความเป็นอิสระ หรือในอนาคต

บริษทัมีนโยบายกาํหนดระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระหรือไม่  

ประธานท่ีประชุมมอบให้คุณธนา วงศ์แสงนาค เป็นผูช้ี้แจงเก่ียวกบัเร่ืองกรรมการอิสระวา่ คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ คุณปิยะวฒุ เสนาผูพิ้ทกัษ ์เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ความสามารถ และมาก

ดว้ยประสบการณ์ ไดใ้หข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัมาโดยตลอด จึงเห็นชอบใหเ้สนอคณะกรรมการบริษทัใหเ้สนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งคุณปิยะวุฒ เสนาผูพิ้ทกัษ์ ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ส่วนเร่ืองการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

นั้ น คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ และการสรรหา

กรรมการอิสระใหม่เพ่ือทดแทนกรรมการอิสระเดิม เม่ือไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนแลว้ จะไดน้าํเรียนใหท่้านผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบต่อไป 

 ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 139 คน จาํนวนหุน้  25,396,784 หุน้  

หลงัจากนั้นจึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณากรรมการแต่ละท่านดงัต่อไปน้ี 

             1)  นายปิยะวฒุ  เสนาภู่พิทกัษ ์     

ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย  จาํนวน 25,370,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.8946  ของผูเ้ขา้ประชุม  

                         ไม่เห็นดว้ย จาํนวน    100       เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0003  ของผูเ้ขา้ประชุม 

                         งดออกเสียง จาํนวน   26,666  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1049   ของผูเ้ขา้ประชุม 
             2)   นางพรพรรณ  ตนัอริยกลุ    

  ดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย จาํนวน 21,924,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.3275 ของผูเ้ขา้ประชุม   

                    ไม่เห็นดว้ย จาํนวน         0     เสียง  
             งดออกเสียง จาํนวน  3,472,375 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 13.6724 ของผูเ้ขา้ประชุม   

                    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติให้แต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ ง 2 ท่านคือ  นายปิยะวุฒ  เสนาภู่พิทกัษ์ และนาง

พรพรรณ ตนัอริยกลุ   กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปตามเดิม ดว้ยคะแนนเสียงดงัขา้งตน้    

     หลกัจากนั้น เลขานุการบริษทัเชิญกรรมการทั้งสองกลบัเขา้หอ้งประชุม เพ่ือพิจารณาในวาระต่อไป 
  

วาระที ่6.     พจิารณาอนุมตัเิงนิบําเหน็จคณะกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 34 กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้กาํหนดเงินค่าบาํเหน็จและเบ้ีย

ประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้ มีความเห็นว่า

ค่าตอบแทนของกรรมการไดป้รับแลว้เม่ือปีท่ีแลว้ จึงเสนอค่าตอบแทนของกรรมการของปี 2560 เท่ากบัปีก่อน ทั้งน้ี 

พิจารณาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและผลการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสาํคญั ดงัน้ี    
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560  (ที่เสนอ) ปี 2559 

ค่าตอบแทนของกรรมการ   

1.เงินบาํเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ 920,000 บาท 920,000 บาท 

2. ค่าเบ้ียประชุม   

    - ประธานกรรมการ 17,000  บาท/คร้ัง 17,000  บาท/คร้ัง 

    - รองประธานกรรมการ 13,000  บาท/คร้ัง 13,000  บาท/คร้ัง 

    - กรรมการ 8,500 บาท/คน/คร้ัง 8,500 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย   

คณะกรรมการตรวจสอบ  : ไดรั้บค่าบาํเหน็จต่อปี วาระการดาํรงตาํแหน่ง  3 ปี ดงัน้ี 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 52,000 บาท/ปี 52,000 บาท/ปี 

- กรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท/คน/ปี 35,000 บาท/คน/ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:ไดรั้บเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ัง วาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี 

-ประธานกรรมการสรรหาฯ 13,000 บาท/คร้ัง 13,000 บาท/คร้ัง 

-กรรมการสรรหาฯ 8,500 บาท /คน/คร้ัง 8,500 บาท /คน/ คร้ัง 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย  ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอมา  นอกเหนือจากค่าตอบแทนขา้งตน้น้ีไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนใดอีก 

            ประธานท่ีประชุม ถามในท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  

               ไม่มีท่านผูถื้อหุน้เสนอเป็นอยา่งอ่ืน  

                               ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจาํปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จาํนวน 25,396,784 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 100.00 ของผูเ้ขา้ประชุม  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง   
 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2560  และกาํหนดค่าสอบบัญชี  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43 กาํหนดให้แต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซ่ึงการคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 

2560 ไดผ้า่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้     

                       ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นวา่ จากผลการเปรียบเทียบและต่อรองค่าสอบบญัชีแลว้ เสนอให้

บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของกลุ่มบริษทัมา 3 ปี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป  และเสนอค่า

สอบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2560  เป็นเงิน 1,594,000  บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ :   เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ นายอธิพงศ์  อธิพงศส์กุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500  หรือ นายเสถียร  วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ 

นายวิชยั  รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054  หรือ นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 5946   แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2560 

(ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข  4) 

                                  โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับงบการเงินรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส และงบการเงินประจาํปี สาํหรับปี 2560 เป็น

จาํนวน 1,594,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากค่าสอบบญัชีของปีก่อนเป็นเงิน 144,000 บาท (ค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2559 มี

จาํนวนเงิน 1,450,000 บาท) ทั้งน้ี หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ มอบให้

คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป 
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    นอกจากน้ี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั โดยผูส้อบบญัชีกลุ่มเดียวกนัทาํการสอบบญัชี ในกลุ่มบริษทัยอ่ยอีก  

                         6 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอเชียพทัยาโฮเตล็ จาํกดั  บริษทั เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ จาํกดั  บริษทั  เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี 

              จาํกดั  (มหาชน) บริษทั เซียร์ แอสเซท จาํกดั  ZEER OVERSEA LLC  และบริษทั สปาโฮเตล็ จาํกดั ซ่ึงมีค่าสอบ 

                        บญัชีในกลุ่มบริษทัเอเชีย  รวมค่าตรวจสอบบญัชีทั้งส้ิน 5,888,000 บาท สรุปรายละเอียดได ้ดงัน้ี 

                                                                                                                                                                              หน่วย : บาท 

รายช่ือบริษทั ค่าสอบบญัชี  ปี 2560 

บจก. เอเอน็เอส ออดิท  

ค่าสอบบญัชี  ปี 2559 

บจก. เอเอน็เอส ออดิท  
เพ่ิมข้ึน/(ลดลง) 

บมจ. เอเชียโฮเตล็ 1,594,000.00 1,450,000.00 144,000.00 

บริษทัยอ่ย    

1. บจก.เอเชียพทัยาโฮเตล็ 1,054,000.00 970,000.00  84,000.00 

2. บจก.เอเชียแอร์พอร์ทโฮเตล็ 930,000.00 855,000.00  75,000.00 

3. บมจ.เซียร์ พร็อพแพอร์ต้ี         1,680,000.00         1,550,000.00        130,000.00 

4. บจก. เซียร์ แอสเซท              90,000.00              90,000.00                  0.00 

5. ZEER OVERSEA LLC 290,000.00 260,000.00 30,000.00 

6. บจก.สปาโฮเตล็ 250,000.00           0.00    250,000.00 

รวมค่าตรวจสอบทั้งส้ิน         5,888,000.00         5,175,000.00        713,000.00 
                   

                    ทั้งน้ี บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดัมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด  

และไม่มีบริการอ่ืนใดอีก   

                  หลงัจากนั้นแลว้ ประธานสอบถามผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระน้ี 
นายธารา ชลปราณ ี  ผู้ถือหุ้น สอบถามค่าสอบบญัชีของบริษทั เซียร์ แอสเซท เหตุใดไม่เพ่ิมค่าสอบบญัชีในปีน้ี มีหลกัเกณฑใ์นการ

พิจารณาอยา่งไร   
นายสุรพลฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัน้ีไม่มีรายการทางบญัชีมากเท่าไหร่ แต่เป็นบริษทัท่ีจาํเป็นตอ้งคงไวเ้น่ืองจากติดภาระเอกสารกบัสถาบนั

การเงิน ส่วนค่าสอบบญัชีของบริษทัอ่ืนไดมี้การเจรจาต่อรองเช่นท่ีปฏิบติัมา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิม คือนายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 3500  หรือ นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 หรือ นายวชิยั  รุจิตานนท ์  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 4054  หรือ นางสาวกลุธิดา  ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946   แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั สาํหรับปี 2560 โดยมีค่าสอบบญัชี เป็นจาํนวน 1,594,000.00 บาท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี เห็นดว้ย 

ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จาํนวน  25,396,784, เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผูเ้ขา้ประชุม  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง งดออกเสียง 0 

เสียง   

ทั้งน้ี หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีประจาํปีตามปกติ ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มอบให้คณะกรรมการเป็นผูมี้

อาํนาจพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรณี ๆ ไป 
 

วาระที ่8     พจิารณาอนุมตัยิกเลกินโยบายการแบ่งแยกธุรกจิระหว่างกลุ่มบริษัทเอเชียโฮเตล็กบักลุ่มบริษัทเซียร์ พร็อพเพอร์ตี ้ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : จากการท่ีบมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ของบมจ.เอเชียโฮเต็ล (ถือหุ้นในสดัส่วน 

94.85%) มีแผนจะระดมทุนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในช่วงปี 2553  และต่อมา

แผนงานดงักล่าวถูกยกเลิกในเดือน กมุภาพนัธ์ ปี 2558  

           ในช่วงเวลา ปี 2553-2558 เพ่ือให้สอดคลอ้งวตัถุประสงค์ในการขอจดทะเบียนเพ่ือระดมทุนได ้นั้น บริษทัทั้ง

สอง (บมจ. เอเชียฯ และบมจ. เซียร์ฯ) จึงมีดาํเนินนโยบายไม่ให้มีการแข่งขนัระหวา่งกนั  โดยนาํเสนอนโยบายดาํเนิน

ธุรกิจและนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และไดรั้บการอนุมติัเม่ือปี 2553 และ ปี 2555  และต่อมามีการ
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ทาํสัญญาแบ่งแยกธุรกิจท่ีจะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนักนั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556  ตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 5  

และสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็ 

  1. กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเต็ล มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดา้นโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์ รวมถึงการรับจา้งบริหารโรงแรมและ

เซอร์วสิ อพาร์ทเมน้ทโ์ดยมีลกัษณะการใหบ้ริการดา้นโรงแรม ภตัตาคาร หอ้งจดัเล้ียง และส่ิงอาํนวยความสะดวกทัว่ไปสาํหรับ

โรงแรม เพ่ือนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ียงัรวมถึงการใหบ้ริการดา้นเซอร์วสิ อพาร์ทเมน้ท ์

     2.กลุ่มบริษทัเอเชียโฮเตล็จะไม่ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีทาํใหเ้กิดการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัเซียร์ 

กลุ่มบริษทัเซียร์ 

1. กลุ่มบริษทัเซียร์ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยพฒันาทั้งรูปแบบของการก่อสร้าง และปรับปรุง และ/

หรือ จัดให้มีการบริหารจัดการข้ึน ซ่ึงทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจากการลงทุนและรับประโยชน์ในรูปของการ “ให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย”์ หรือ “ขายธุรกิจพร้อมอสงัหาริมทรัพย”์ เท่านั้น 

2. กลุ่มบริษทัเซียร์ไม่ดาํเนินธุรกิจดา้นโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมน้ท์  ท่ีทาํให้เกิดการแข่งขนักบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั

เอเชียโฮเตล็ 

            โดยกาํหนดแนวทางการลงทุนในอนาคตเป็นกรณีดว้ยเช่น 

1) กรณีท่ีดินซ่ึงเหมาะท่ีจะพฒันาเป็นโรงแรม  บริษทัเซียร์ ตอ้งไม่ลงทุน 

2) กรณีท่ีดินซ่ึงเหมาะท่ีจะพฒันาเป็นศูนยก์ารคา้ บริษทัเซียร์จะเป็นผูล้งทุนและพฒันาโครงการ 

3) กรณีท่ีดินซ่ึงเหมาะท่ีจะพฒันาเป็นลกัษณะของโรงแรมท่ีมีศูนยก์ารคา้ภายในโครงการ  บริษทัเซียร์ฯ จะตอ้งดาํเนินการใน

ส่วนของศูนยก์ารคา้เท่านั้น โดยอาจร่วมลงทุนกบัคู่คา้ท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรม และแบ่งแยกกรรมสิทธ์ิใหช้ดัเจน 

4) กรณีศูนยก์ารคา้ท่ีมีโรงแรมอยูด่ว้ยกนัและสามารถแบ่งแยกทรัพยสิ์นไดช้ดัเจน ปัจจุบนับริษทัเซียร์ฯ จะตอ้งดาํเนินการใน

ส่วนของศูนยก์ารคา้เท่านั้น  โดยอาจร่วมลงทุนกบัคู่คา้ท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรม และแบ่งแยกกรรมสิทธ์ิใหช้ดัเจน 

5) กรณีศูนยก์ารคา้ท่ีมีโรงแรมอยู่ดว้ยกนัแต่ไม่สามารถแบ่งแยกทรัพยสิ์นได ้บริษทัเซียร์ฯ จะตอ้งดาํเนินการในส่วนของ

ศูนยก์ารคา้เท่านั้นโดยอาจร่วมลงทุนกบัคู่คา้ท่ีสนใจจะลงทุนในธุรกิจโรงแรม 

และเฉล่ียเงินลงทุนโดยให้มีผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินราคาตน้ทุน และหลกัการในการคิดราคาระหวา่งกนั จะ

คิดในอตัราเดียวกบัท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ทัว่ไป 
 

เน่ืองจากนโยบายขา้งตน้ ถูกกาํหนดข้ึนเพ่ือใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถยืน่เร่ืองขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในช่วง

ปี 2553-2558  และต่อมาเม่ือบริษทัยอ่ยยกเลิกแผนงานการระดมทุนในปี 2558  ดงันั้น นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี ควร

ยกเลิก เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มทั้งสอง สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างอิสระ คล่องตวั  เม่ือนโยบายดงักล่าวถูกยกเลิกแลว้  

บริษทัเอเชียฯ ซ่ึงปัจจุบนัดาํเนินธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร ก็จะสามารถประกอบกิจการห้างสรรพสินคา้  (ดงัวตัถุประสงคข์องการ

จดัตั้งบริษทั ขอ้ 1) และกลุ่มบริษทัเซียร์ ซ่ึงปัจจุบนัประกอบธุรกิจศูนยก์ารคา้ จะสามารถประกอบกิจการสถานท่ีพกัตากอากาศ 

สถานท่ีท่องเท่ียว (วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งบริษทั ขอ้ 68)    อีกทั้งหากในอนาคตจะมีการระดมทุนใหม่ อาจเป็นวิธีเดิมหรือวิธี

ใหม่ ก็ควรมีการกาํหนดนโยบายใหม่และแนวทางใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในอนาคต  จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณายกเลิก

ดงัน้ี 

1. ยกเลิก “นโยบายการแบ่งแยกธุรกิจ” กบั บมจ.เซียร์ พร็อพเพอร์ต้ี และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด                                                                                               

2. ยกเลิก “สญัญาแบ่งแยกธุรกิจท่ีจะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนักนั” ฉบบัลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2556 

 อน่ึง  การพิจารณายกเลิกนโยบายข้างต้นน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรอง สอบถามแล้วมีความเห็น

สอดคลอ้งกบัฝ่ายจดัการท่ีเสนอมา  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นดว้ยวา่นโยบายและสญัญาท่ีนาํเสนอใหย้กเลิกน้ีเป็นแนวปฏิบติัสาํหรับการระดมทุนโดย

แบ่งแยกธุรกิจในช่วงปี 2553-2558   และเม่ือการขอระดมทุนโดยวิธีน้ีส้ินสุดลง นโยบายและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งควร
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ส้ินสุดลงเช่นกนั    จึงเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัยกเลิกนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจและสญัญาแบ่งแยกธุรกิจท่ี

จะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนักนัขา้งตน้ตามท่ีเสนอมา 

                          ประธานท่ีประชุมสอบถามท่ีประชุม มีท่านผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนลงมติวาระน้ี 
นายธารา ชลปราณี ผู้ถอืหุ้น แนวทางการเดินไปขา้งหนา้ของเซียร์ มีเป้าหมายใน 5-10 ปีขา้งหนา้อยา่งไร 
นายสุรพลฯ ทางบริษทัเซียร์ฯ มีนโยบายลงทุนพฒันาดา้นอสงัหาริมทรัพยอ์ยูแ่ลว้ มีรายรับจากการใหเ้ช่า ขณะท่ีเอเชียมีรายรับจาก

ธุรกิจโรงแรม  กรณีท่ีบริษทัเซียร์ลงทุนในส่วนอสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งมีโรงแรมพว่งมาดว้ย บริษทัเซียร์ฯ จะเปิดโอกาสให้

กลุ่มโรงแรมเอเชียเขา้บริหารงาน เช่นกรณีโรงแรมเอเชียชะอาํ กรรมสิทธ์ิเป็นของบริษทัเซียร์ฯ และบริษทัเอเชียแอร์

พอร์ทเป็นผูบ้ริหารโรงแรม ซ่ึงในการระดมทุนของเซียร์น้ี มีหลายช่องทาง นอกจากจะนาํบริษทัเขา้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

แลว้ มีกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์ การออกหุน้กู ้ หรือเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินเป็นทางเลือก ซ่ึงจะมีการพิจารณาต่อไปใน

ภาวะการณ์ท่ีเหมาะสม ขณะน้ีเหมือนเป็นการตั้งตน้ใหม่ ขจดัเง่ือนไขการต่างๆ ท่ีกาํหนดไวไ้ปก่อน และขอยนืยนัวา่ 

ในทางปฏิบติัเรามีการแบ่งแยกกนัทาํงานของธุรกิจทั้งสองอยูแ่ลว้ ไม่วา่มีการยกเลิกหรือไม่ยกเลิกนโยบายน้ี บริษทัเซียร์

ฯ คงดาํเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ นอกจากน้ี บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบของทั้งสองแห่ง คอยตรวจสอบกาํกบั

ดูแลรายการระหวา่งกนัตามระเบียบปฏิบติัท่ีเราจะตอ้งถือปฏิบติัอยูแ่ลว้ 

หลงัจากนั้นแลว้ ประธานสอบถามผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ในวาระน้ี 
   ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน รวมเป็นจาํนวน 141 คน จาํนวนหุน้  25,397,884 หุน้ 

              ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัยกเลิกนโยบายการแบ่งแยกธุรกิจและสญัญาแบ่งแยกธุรกิจท่ีจะไม่ทาํธุรกิจ

แข่งขนักนัขา้งตน้ตามท่ีเสนอมา ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ จาํนวน  25,397,884, เสียง คิดเป็นร้อยละ 

100.00 ของผูเ้ขา้ประชุม  ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง   
 

วาระที ่9    พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 

                          ประธานเสนอถามต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่านใด มีขอ้แนะนาํหรือเสนอแนะประการใดใหท้างโรงแรมปรับปรุงแกไ้ข   

นายจรูญเกยีรต ิ อคัรศิลป์  ผู้ถือหุ้น สอบถาม ปีน้ีหรือในอนาคต บริษทัมีความมัน่ใจหรือไม่วา่จะมีพฒันาการธุรกิจอยา่งไรใหดี้ข้ึน

จากปีท่ีแลว้  ดว้ยเห็นวา่อตัราการเขา้พกัปีท่ีแลว้ลดลง  ผูบ้ริหารพอใขในอตัราการเขา้พกัท่ีเกิดข้ึนน้ีรึไม่   

นายสุรพลฯ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ผูบ้ริหารโรงแรมเอเชียคงไม่พอใจอยูแ่ลว้ในอตัราการเขา้พกัน้ี โรงแรมเอเชียมีนโยบายดาํเนิน

ธุรกิจโรงแรมระดบัทวัร์ริสต ์ มิใช่โรงแรมในกลุ่มหา้ดาวหรือระดบัไฮเอนด ์ และท่ีผา่นมาหลายปีธุรกิจโรงแรมในกลุ่มทวัร์ริสต์

ไดรั้บกระทบการท่องเท่ียว โดยเฉพาะช่วง High season  อยา่งไรก็ดี ฝ่ายบริหารไดพ้ยายามปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

ผู้ถือหุ้นรายหนึง่  สอบถามงบประมาณโรงแรมสปาโฮเตล็ ท่ีเชียงใหม่มีจาํนวนเท่าไร  นายสุรพลฯ รายงานวา่ท่ีไดล้งทุนไปแลว้

จาํนวน 140 ลา้นบาท และ คาดจะลงต่ออีก 80-100 ลา้นบาท  

นายศักดิ์ชัย สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะวา่ รายไดจ้ากการประชุมสมัมนาหลกัมาจากภาครัฐบาล บริษทัควรกระจายลูกคา้ไป

ยงักลุ่มสมัมนาภาคเอกชนบา้ง 

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น  เสนอแนะวา่ตามท่ีเรามุ่งเนน้ลูกคา้ทวัร์ริสต ์บริษทัมียทุธศาสตร์อยา่งไร ควรจะกระจายกลุ่มลูกคา้ไปยงั

ลูกคา้กลุ่มอ่ืน ๆ บา้ง นอกเหนือลูกคา้กลุ่มสมัมนาราชการ หรือกลุ่มทวัร์ริสต ์ท่ีข้ึน ๆ ลงๆ ทาํอยา่งไร ซ่ึงฝ่ายบริหารช้ีแจงวา่ ขณะน้ี

บริษทัพฒันา Social Media ของโรงแรมเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ กรุ๊ป หรือ ลูกคา้รายยอ่ย ใชพ้ฒันาทั้งโรงแรมและศูนยก์ารคา้ ซ่ึงก็นาํ 

Social Media มาใชช่้วยร้านคา้อีกทางหน่ึง 

คุณสุพฒัน์ พรหมสอาด ผู้ถอืหุ้น เสนอแนะวา่ เน่ืองจากหุน้ของโรงแรมขาดสภาพคล่อง ขอเสนอใหมี้การ split par แทนหุน้ละ 10 

บาท เพ่ือกระจายหุน้เพ่ิมสภาพคล่องการซ้ือขายหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยฝ่ายบริหารรับขอ้เสนอไปพิจารณาในเวลาท่ีเหมาะสม 

นายชาตรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงแบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงกาํหนดมีช่องท่ีจะตอ้งลงช่ือรับรอง

ทุกช่อง ทาํใหเ้สียเวลา ทั้งน้ี ในแบบฟอร์มดงักล่าวไดมี้ช่องใหผู้ถื้อหุน้ลงนาม ขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้ลงนามเพียงช่องเดียวเพ่ือความ

รวดเร็ว   ฝ่ายบริหารรับไวพิ้จารณา                
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                    ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  

และปิดประชุมเม่ือเวลา  17.30  น.  

 

ลงช่ือ     อมร   เตชะหรูวิจิตร     ประธานท่ีประชุม                        

         (นายอมร   เตชะหรูวจิิตร) 
 
 
นางสาวสุดารัตน์ วศินุวฒันากิจ 
ผูบ้นัทึกการประชุม/เลขานุการบริษทั   


